

THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Để mọi người dân cùng sử dụng dịch vụ

Chỉ cần 1 tấm séc, 1 chiếc thẻ ATM hay 1 chiếc điện thoại thông minh, người tiêu dùng có thể thanh toán tiền cho mọi hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ của mình mà không phải sử dụng đến tiền mặt. Đây chính là hình thức thanh toán tương đối mới đang được người tiêu dùng dần ưa chuộng bởi tính năng tiện ích của nó.

KỶ 1: DỊCH VỤ ĐA DẠNG, NHIỀU TIỆN ÍCH



Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 400 điểm chấp nhận thanh toán thẻ với tổng số 422 máy POS. Trong ảnh: Thanh toán qua POS tại Siêu thị điện máy VinPro.

Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) là cách thức thanh toán tiên tiến hàng hóa, dịch vụ không có sự xuất hiện của tiền mặt mà được tiến hành bằng cách trích tiền từ tài khoản của người chi trả chuyển vào tài khoản của người thụ hưởng bằng cách bù trừ lẫn nhau thông qua vai trò trung gian của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán ngân hàng (ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân, các tổ chức được cấp phép). Trên địa bàn tỉnh hiện nay, việc TTKDTM qua hệ thống ngân hàng được thực hiện chủ yếu tại trụ sở ngân hàng, thông qua các máy ATM, thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS), thông qua mạng internet..., trong đó thanh toán tại

Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm

- + Thanh toán bằng séc
- + Séc chuyển khoản
- + Séc bảo chi
- + Thanh toán bằng ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi
- + Thanh toán bằng ủy nhiệm thu hoặc nhờ thu
- + Thanh toán bằng thủ tín dụng
- + Thanh toán bằng thẻ ngân hàng

trụ sở giao dịch của ngân hàng vẫn là phương thức thanh toán truyền thống được các tổ chức, cá nhân lựa chọn để thực hiện giao dịch. Toàn tỉnh hiện có 19 tổ chức tín dụng (TCTD) với 9 chi nhánh cấp huyện và khu vực I, 85 phòng giao dịch, 1 quỹ tiết kiệm, 48 quỹ tín dụng nhân dân mở rộng địa bàn sang 72 xã liền kề và 285 điểm giao dịch của

Ngân hàng Chính sách xã hội hoạt động trải rộng khắp địa bàn các huyện với đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, do đó có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu thực hiện các giao dịch thanh toán của doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn.

Để việc thanh toán tại trụ sở giao dịch của ngân hàng được thực hiện đạt

hiệu quả cao, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tỉnh thực hiện chương trình hiện đại hóa, trang bị nhiều máy chủ hiện đại, có dung lượng lớn và nhiều máy tính cá nhân phục vụ tác nghiệp; thực hiện nối mạng trực tuyến phục vụ việc quản lý tập trung và giao dịch trực tuyến; đồng thời phối hợp với đơn vị viễn thông xây dựng và tổ chức đường truyền viễn thông riêng biệt, bảo đảm các giao dịch thanh toán được thực hiện nhanh chóng, an toàn, chính xác. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh còn xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy định phù hợp với tình hình thực tế hoạt động thanh toán của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh như: quy chế quản lý chữ ký, mã khóa điện tử, quy định về nhân sự, thời gian thanh toán..., từ đó tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích hoạt động thanh toán qua ngân hàng phát triển. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh còn vận hành có hiệu quả hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, bảo đảm điều chuyển vốn của các TCTD, hệ thống Kho bạc Nhà nước trên địa phương thông suốt, góp phần nâng cao hiệu quả chu chuyển vốn trong nền kinh tế. Đến cuối năm 2016, các TCTD trên địa bàn đã mở trên 612.000 tài khoản thanh toán các loại với tổng số dư hơn 3.727 tỷ đồng.

Cùng với việc thực hiện giao dịch trực tiếp tại ngân hàng, TTKDTM trên địa bàn tỉnh còn được thực hiện thông qua các máy ATM và POS. Đến nay, các TCTD trên địa bàn tỉnh đã phát hành 821.000 thẻ thanh toán các loại; lắp đặt 140 máy ATM, 422 máy POS với hệ thống các máy hoạt động an toàn, ổn định, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán, rút tiền mặt của người dân. Bên cạnh đó, toàn ngành còn tích cực tiếp cận các cơ quan, doanh nghiệp để giới thiệu, phát triển dịch vụ trả lương qua tài khoản theo Chỉ thị số 05/CT-NHNN ngày 11/10/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Sau 10 năm triển khai thực hiện, đến nay, các TCTD trên địa bàn tỉnh đã ký hợp đồng thực hiện trả lương qua tài khoản cho gần 1.600 cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp với gần 278.000 lao động nhận lương qua tài khoản. Chi Bùi Thị Chung Anh (phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình) cho biết: Tôi thường xuyên sử dụng tài khoản thẻ ATM để thanh toán điện thoại, tiền điện và mua sắm hàng hóa. Tôi thấy đây là dịch vụ rất tiện ích bởi tôi không phải mất thời gian đi rút tiền mặt; không sợ quên mỗi khi đến kỳ đóng tiền điện, tiền nước và tiền điện thoại, cũng không cần phải cầm tiền mặt khi đi mua sắm hàng hóa, đặc biệt là trong những lần đi công tác.

Thanh toán qua internet cũng là một trong những phương thức đang được khách hàng dần sử dụng bởi nhiều tính năng tiện ích của nó. Sử dụng phương thức thanh toán này, khách hàng mở tài khoản tại ngân hàng có thể thực hiện các giao dịch thanh toán, chuyển tiền qua ngân hàng tại nhà, tại nơi làm việc hay bất cứ đâu chỉ với một chiếc máy tính hoặc điện thoại di động có kết nối internet. Đây là hình thức thanh toán rất phù hợp trong xu thế phát triển mạnh của thương mại điện tử hiện nay, đặc biệt là các giao dịch mua bán trực tuyến.

Mỗi tuyến đường được xây dựng, nâng cấp là niềm vui, sự trông đợi của người dân nhưng với riêng người dân xã Vũ Hội (Vũ Thư) thì ngược lại. Tuyến lộ 454 đoạn qua địa bàn xã Vũ Hội vừa được sửa chữa, bảo dưỡng và đi vào hoạt động nhưng sự ô nhiễm do bụi đường và nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra đã làm nhân dân trong xã bức xúc.

Tuyến lộ 454 đoạn qua khu vực trung tâm xã Vũ Hội dài khoảng 1km, lưu lượng phương tiện giao thông qua đây thường xuyên rất đông. Mỗi lượt ô tô tải, xe công-ten-ơ đi qua cuốn theo bụi mù mù, người điều khiển xe máy, xe đạp phía sau như bị cuốn vào "cơn lốc" bụi. Không khó để bắt gặp hình ảnh các hộ gia đình hai ven đường té nước, dùng vôi xít, xả nước ra đường chống bụi. Bà Lê Thị Oanh, thôn Trung Lập đeo khẩu trang, bịt kín miệng liên tục quét, thu gom lớp đất bám trên đường cho vào xe rửa đất đi. Giải thích về việc làm này, bà Oanh bức xúc: Nhà tôi ở mặt đường, sau khi được sửa chữa đường lúc nào cũng bụi mù mù, trước kia không hề bụi như thế. Hơn nữa, lớp đất bám trên mặt đường không kết dính vào nhau, nhiều người đi xe máy, xe đạp không để ý, chỉ cần phanh gấp là có thể khiến bánh xe bị xoay tròn, xe đổ vật xuống đường. Mỗi hôm nay đã có nhiều trường hợp tử nạn như vậy. Vì lo lắng cho người tham gia giao thông và hơn nữa để đỡ bụi vào nhà mình nên tôi tự bỏ công ra để thu dọn lớp đất bám trên đường.

Theo phản ánh của người dân, tuyến lộ 454 đoạn qua khu vực trung tâm xã Vũ Hội dài khoảng 1km trước kia đã xuống cấp, xuất hiện ổ gà, ổ lồi ở nhiều đoạn. Từ tháng 11/2017, một đơn vị tổ chức thi công sửa chữa, bảo dưỡng toàn bộ đoạn đường. Đơn vị này tiến hành rải một lớp đá sỏi, rải đá dăm và láng nhựa đường. Ngay sau khi đơn vị này thi công xong, đường phẳng, nhẵn, bà con khá hài lòng, tuy nhiên chỉ khoảng 1, 2 ngày sau đó, với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông liên tục, đường bắt đầu nổi đá dăm lên mặt, mật độ đá dăm dày kín mặt đường khiến các phương tiện giao thông khi

VŨ HỘI

Đường sửa xong dân khổ hơn chưa sửa

đi qua dễ bị trượt bánh, gây ra tai nạn giao thông, đường bụi mù mù cả ngày. Bà Mai Thị Miên và bà Khiếu Thị Thơm, thôn Trung Lập cho biết: Gia đình chúng tôi kinh doanh nên phải mở cửa, mà thời tiết hanh khô, đường lại bụi mù mù thế này thì không thể chịu được, dù ở trong nhà cũng phải đeo khẩu trang, chưa kể từ ngày đường sửa chữa xong tai nạn lại xảy ra nhiều hơn, chúng tôi quan sát trên đoạn đường khoảng 1km này thời mỗi ngày cũng có 3 - 4 vụ tai nạn giao thông, chủ yếu do bánh xe trượt đá dăm trên đường tự ngã. Vì quá bức xúc trước tình trạng đường bụi bặm và tai nạn giao thông, người dân hai bên đường đã vận động nhau tổ chức nhiều buổi lao động quét, thu gom lớp đất bám trên mặt đường để đỡ đi, tuy nhiên trên thực tế thì việc làm này chỉ giúp giảm bớt đá dăm trên mặt chứ không triệt để được, hiện đường vẫn bụi, vẫn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông do trượt đá dăm. Chúng tôi thấy rằng không sửa chữa, nâng cấp đường mà cứ để nguyên như cũ hoặc như các đoạn khác trên tuyến đường này lại ổn hơn vì ít bụi và tai nạn hơn.

Trước phản ánh, bức xúc của người dân Vũ Hội về việc tuyến lộ 454 đoạn qua địa bàn xã sau sửa chữa, bảo dưỡng gây bụi và tai nạn giao thông nhiều hơn, sáng ngày 28/11, ông Vũ Xuân Thành, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông Vận tải trực tiếp kiểm tra thực tế công trình. Ông Vũ Xuân Thành cho biết: Công trình dự tu, bảo dưỡng, sửa chữa tuyến lộ 454 đoạn qua địa bàn xã Vũ Hội do Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Thái Bình thực hiện. Qua kiểm tra, chúng tôi thấy công trình sửa chữa, bảo dưỡng tuyến lộ 454 đoạn qua địa bàn xã Vũ Hội hoàn toàn phù hợp các quy định, tiêu chuẩn về kỹ thuật. Nguyên nhân có

đá dăm nổi trên mặt đường sau khi được láng nhựa là do đây là lớp đá dăm để bảo dưỡng đường, có tác dụng ngăn cách, chống bám lớp nhựa mới láng và lớp xe của người tham gia giao thông, tất cả các đường mới làm gần có lớp đá dăm này. Ở đoạn này có nhiều đá dăm vì thời điểm thi công nhiệt độ khá thấp, nhựa đường không nóng chảy, đá dăm ít chìm xuống nhựa đường mà bật lên mặt đường, trong khi độ công trình mới được hoàn thành, đơn vị thi công chưa kịp thu dọn, làm vệ sinh mặt đường nên gây ra tình trạng đá dăm nổi lại. Cũng có ý kiến bà con băn khoăn, lo ngại về việc có thể do lượng nhựa đường bị rút bớt khiến không đủ lượng nhựa đường buổi lao động quét, thu gom lớp đất bám trên mặt đường để đỡ đi, tuy nhiên trên thực tế thì việc làm này chỉ giúp giảm bớt đá dăm trên mặt chứ không triệt để được, hiện đường vẫn bụi, vẫn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông do trượt đá dăm. Chúng tôi thấy rằng không sửa chữa, nâng cấp đường mà cứ để nguyên như cũ hoặc như các đoạn khác trên tuyến đường này lại ổn hơn vì ít bụi và tai nạn hơn.

HÀ PHƯƠNG



Bức xúc vì đường bụi và thường xuyên gây tai nạn, người dân Vũ Hội tổ chức quét, thu gom đá dăm trên đường.

Ông Nguyễn Minh Thiêm, Giám đốc BIDV Chi nhánh Thái Bình



Là một trong những đơn vị triển khai thực hiện khá tốt thanh toán không dùng tiền mặt, thời gian qua, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình đã không ngừng nâng cao số lượng và chất lượng các dịch vụ thanh toán. Cùng với việc tăng cường đầu tư lắp đặt các máy ATM, BIDV Chi nhánh Thái Bình còn chú trọng phát triển dịch vụ trả lương qua tài khoản, thanh toán qua máy ATM, máy POS. Bên cạnh đó, BIDV Chi nhánh Thái Bình còn tăng cường nhân sự phục vụ công tác thanh toán, đồng thời áp dụng quy trình công nghệ hiện đại vào hoạt động thanh toán. Đến ngày 31/10/2017, tổng doanh số thanh toán của BIDV Chi nhánh Thái Bình đạt 38.913,9 tỷ đồng, trong đó thanh toán không dùng tiền mặt chiếm 74,4%; toàn Chi nhánh đã lắp đặt 14 máy ATM, 53 máy POS, phát hành 54.726 thẻ thanh toán các loại với doanh số thanh toán qua thẻ 50,11 tỷ đồng, thực hiện trả lương qua tài khoản cho 170 cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với hơn 29.000 lao động nhận lương qua tài khoản.

Ông Đinh Xuân Chiến, Giám đốc Công ty Dệt Mỹ Hoa (Hưng Hà)



Tôi thấy thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những hình thức thanh toán rất phù hợp với Công ty Dệt Mỹ Hoa bởi trung bình mỗi năm Công ty xuất bán ra thị trường hơn 200 tấn khăn các loại với tổng doanh thu khoảng 20 tỷ đồng. Nếu không có hình thức thanh toán này, đặc biệt là thanh toán bằng ủy nhiệm chi thì Công ty sẽ không biết phải làm thế nào để thanh lý các hợp đồng mua và bán do nhà phân phối nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của Công ty nằm ở tỉnh ngoài, sản phẩm của Công ty không chỉ xuất bán ở thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Chị Bùi Thị Ngọc Liên, Trưởng bộ phận tiếp tân Khách sạn Dấu Khí Thái Bình



Trung bình mỗi tháng Khách sạn Dấu Khí Thái Bình tiếp đón khoảng 2.000 lượt khách đến nghỉ, trong đó khách nước ngoài chiếm khoảng 30%. Chính vì thế, việc chấp nhận thanh toán qua thẻ đã giúp bộ phận lễ tân của Khách sạn giảm bớt được rất nhiều áp lực trong công việc, đặc biệt là việc phân biệt tiền giả, tiền thật khi thanh toán. Đến nay, khoảng 70% số khách đã thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán bằng thẻ và chuyển khoản), trong đó doanh số thanh toán thẻ trung bình khoảng 600 triệu đồng/tháng.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN HẢI

Quản lý, xử lý chất thải y tế

Cùng với việc nâng cao toàn diện chất lượng khám chữa bệnh, những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải đã tập trung các nguồn lực thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, nhất là việc thu gom, xử lý nước thải, chất thải y tế.

Là bệnh viện hạng 2 với 170 giường bệnh nhưng số giường thực kê gần 400 giường. Trung bình mỗi ngày khám từ 300 - 400 lượt bệnh nhân, điều trị nội phòng từ 200 - 250 bệnh nhân. Lưu lượng bệnh nhân đông kéo theo lượng phế phẩm y tế, rác thải rắn được thải ra từ hoạt động khám chữa bệnh nhiều. Hàng ngày, Bệnh viện thải

ra khoảng 130kg rác thải sinh hoạt, 25 - 30kg rác y tế nguy hại, 150 - 200m³ nước thải, trong đó nước thải y tế trên 30m³. Đây là nguồn gốc ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường, nhất là nước thải từ các khu xét nghiệm, X quang, phòng cấp cứu... Vì vậy, lãnh đạo Bệnh viện luôn xác định ngoài việc bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân còn hết sức coi trọng và xử lý đúng quy trình thu gom, xử lý rác thải, nước thải, bảo vệ môi trường (BVMT), coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển bền vững Bệnh viện.

Để quản lý tốt lượng chất thải lớn phát sinh hàng

ngày, Ban Giám đốc Bệnh viện đã thành lập hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn và mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn tại các khoa, phòng. Giao Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn là đơn vị chuyên trách về quản lý chất thải y tế trong Bệnh viện; tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất thải, BVMT; xây dựng quy trình xử lý chất thải bệnh viện, trong đó rác thải được phân loại ngay từ nguồn phát sinh tại mỗi đơn vị. Ngoài ra, Bệnh viện còn tập trung tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho cán bộ, nhân viên, người lao động để nắm bắt được các quy định về công tác kiểm soát



Quần áo hàng ngày của bệnh nhân được giặt sạch sẽ.

niêm khuẩn và BVMT. Cùng với đó, cán bộ, nhân viên Bệnh viện thường xuyên hướng dẫn người bệnh và gia đình thực hiện đúng phân loại chất thải y tế theo quy định. Bệnh viện cũng lấy việc thực hiện đúng quy định phân loại và

xử lý chất thải trong bệnh viện chỉ để xét thường - phạt với cán bộ, nhân viên hàng tháng. Tại những khu vực công cộng hay khuôn viên, Bệnh viện bố trí các thùng đựng rác thải, được đặt hợp lý ở các vị trí giúp người nhà

và người bệnh thuận tiện khi sử dụng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thi, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải cho biết: Tại mỗi khoa, phòng đều đặt các thùng và túi đựng chất thải có mã màu đúng quy định cho từng loại rác thải và có bảng hướng dẫn phân loại chất thải y tế gắn tại các vị trí cần thiết. Việc phân loại và thu gom chất thải y tế nguy hại tại các khoa, phòng đều do các nhân viên y tế tại Bệnh viện thực hiện. Sau khi phân loại, thu gom, các loại rác thải sẽ được vận chuyển cẩn thận, an toàn tới các khoa, phòng vệ sinh lưu trữ riêng biệt. Tại đây, khu vực lưu trữ rác thải y tế nguy hại được bố trí trong kho riêng bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, có tủ bảo ôn để bảo quản các mẫu bệnh phẩm nguy hiểm trước khi đưa đi xử lý. Khách cường lực là bàn giao, vận chuyển, xử lý chất thải

y tế đã được Bệnh viện hợp đồng với các đơn vị có chức năng được cấp giấy phép vận chuyển và xử lý. Với chất thải sinh hoạt, Bệnh viện ký hợp đồng với đội vệ sinh môi trường xã Tây Tiến thu gom, xử lý. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2013, Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải y tế công suất 200m³/ngày đêm, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường của Bệnh viện và khu vực lân cận. Nếu như những năm trước đây, việc quản lý chất thải y tế vẫn còn bị buông lỏng, thực hiện không đúng quy định, nước thải sau khi xử lý sơ bộ được đưa ra mương tiêu sau đó dẫn ra mương thủy lợi rồi xả trực tiếp ra bên ngoài ảnh hưởng đến môi trường thì hiện nay tất cả nước thải của Bệnh viện được thu gom vào bể lắng tập trung qua hệ thống xử lý tự động góp phần làm

trong sạch môi trường cho người bệnh và dân cư trong khu vực. Hơn nữa, để xác định thông số khí thải, nước thải trước khi thải ra môi trường, Bệnh viện phối hợp với Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) thực hiện quan trắc, kiểm nghiệm thông số quan trắc môi trường định kỳ 4 lần/năm. Kết quả cho thấy chất lượng nước thải, khí thải ở Bệnh viện nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn kỹ thuật quy chuẩn Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.

Hy vọng, cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường và hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn của Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải sẽ đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.

MINH NGUYỄN